

Hội Nhà báo Việt Nam - Hàn Quốc: Đoàn kết vì một nền thông tin chính thống, kết nối

04:07 09/04/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 8/4, tại Hà Nội, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc do nhà báo Park Jong Hyun, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.



Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tiếp đoàn Hội Nhà báo Hàn Quốc

Chuyến thăm được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Hàn Quốc, nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ thân tình và gắn bó của báo giới hai nước, cũng như mối quan hệ hữu nghị và hợp tác của Việt Nam - Hàn Quốc.

Thay mặt cho Hội Nhà báo Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam

hoan nghênh và chào mừng đoàn Hội Nhà báo Hàn Quốc đã có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam.

Chúc mừng nhà báo Park Jong Hyun cùng ban lãnh đạo Hội Nhà báo Hàn Quốc mới đắc cử nhiệm kỳ này. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam bày tỏ vui mừng khi đoàn đại biểu Hội Nhà báo Hàn Quốc là đoàn quốc tế đầu tiên sang thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam trong năm nay. Cảm ơn chuyến viếng thăm của Hội nhà báo nước bạn, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói chung, quan hệ hợp tác giữa các cơ quan báo chí, Hội Nhà báo hai nước nói riêng đã có những bước phát triển mạnh mẽ.

Điểm qua về lịch sử hình thành và phát triển của báo chí Việt Nam, nhà báo Lê Quốc Minh đã nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn đánh giá cao đóng góp quan trọng của báo chí, trong đó có Hội Nhà báo Việt Nam. Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện để báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam phát huy vai trò, vị thế, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.



Trải qua 74 năm hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và trong khuôn khổ pháp luật của nhà nước, với nhiệm vụ quan trọng là tập hợp, đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên - nhà báo; đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và trình độ nhận thức chính trị cho hội viên; tham gia vào việc đề ra các chủ trương, chính sách, văn bản pháp lý và định

hướng chiến lược phát triển báo chí của Việt Nam trong nước và quốc tế.

Hàng năm, Hội có nhiều hoạt động kết nối hội viên, nhà báo cả nước, trong đó có tổ chức khóa đào tạo ở cả trong nước, nước ngoài và ở các địa phương để nâng cao hơn nữa nghiệp vụ làm báo. Mỗi năm tổ chức khoảng 100 - 120 khóa đào tạo, ngay cả trong thời gian dịch bệnh COVID-19 vẫn có hội nghị, tập huấn nghiệp vụ trực tuyến được triển khai... Trong quá trình phát triển ấy, Hội Nhà báo Việt Nam luôn coi trọng công tác hợp tác với các nước trên thế giới, trong đó hợp tác nghiệp vụ, hội thảo báo chí quốc tế và nhiều lĩnh vực khác.

Cũng theo người đứng đầu Hội Nhà báo Việt Nam, văn hóa Hàn Quốc được đón nhận tại Việt Nam, đặc biệt là giới trẻ, số lượng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc ngày càng đông, tạo nền tảng cho sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa hai bên.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc cử các đoàn công tác báo chí trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa hai Hội Nhà báo. Không chỉ tăng cường mối quan hệ của hai Hội nhà báo trung ương mà còn mong muốn tăng cường kết nối mối quan hệ của các hội nhà báo địa phương như Lâm Đồng, Quảng Ninh, Lào Cai,... nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ.



Các đại biểu chụp ảnh chung

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các thành viên trong đoàn, nhà báo Park Jong Hyun, Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc xúc động bày tỏ vô cùng ấn tượng trước những thành tựu về sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua. Chủ tịch Hội Nhà báo Hàn Quốc cũng nhất trí và tán thành 3 đề xuất về tăng cường sự hợp tác giữa hai bên, đặc biệt việc thành lập một tờ báo điện tử kết nối người dân hai quốc gia. Việc này sẽ được Hội Nhà báo Hàn Quốc nghiên cứu triển khai cụ thể khi trở về nước.

Nhắc lại câu tục ngữ nói về tình bạn của Việt Nam - Hàn Quốc mà trước đây lãnh đạo Hàn Quốc đến thăm Việt Nam từng nói, theo nhà báo Park Jong Hyun, đại ý câu nói ấy rằng, nếu chúng ta có người bạn có ý chí, thì chúng ta có thể thành công. Vì vậy chúng ta phải cùng nhau nắm tay

Khẳng định việc cần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa báo chí hai nước trong thời gian tới. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, bất cứ ai cũng có thể đăng tải thông tin trên môi trường mạng, thì báo chí thế giới càng cần phải đoàn kết, trong đó sự hợp tác là điều hết sức quan trọng. Sự kết hợp chặt chẽ giữa báo giới hai nước Việt Nam - Hàn Quốc sẽ tạo luồng thông tin chính thống chính xác cho báo chí hai nước thực hiện sứ mệnh của mình.

Thời gian tới, bên cạnh việc phối hợp tổ chức các sự kiện, gặp gỡ, giao lưu song phương, các khóa đào tạo, tập huấn, hội thảo, tọa đàm về thông tin báo chí giữa hai nước. Nhận lời mời của Hội Nhà báo Hàn Quốc, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ cử đại biểu tham dự Hội nghị nhà báo thế giới 2024 với chủ đề “Vai trò của Báo chí trong đưa tin chiến tranh và hòa bình thế giới” tại Hàn Quốc từ ngày 21-26/4/2024 (cử đại biểu Thông tấn xã Việt Nam).

Hai bên tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình một cách tốt nhất để thúc đẩy sự đồng thuận trong hoạt động báo chí giúp người dân hai quốc gia có thể hiểu đúng về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Nguyễn Hợi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-han-quoc-doan-ket-vi-mot-nen-thong-tin-chinh-thong-ket-noi>